

BÀI BIẾT VỀ GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT



Ấn tượng ban đầu khi gặp Bích Thủy đó là một bạn nữ khỏe mạnh, rắn rỏi, nước da bánh mật, đôi mắt to, mái tóc ngắn cùng nụ cười thân thiện. Bích Thủy tốt bụng, luôn nhường nhịn bạn. Em biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến các bạn trong lớp nhưng cũng rất cương trực, thẳng thắn với những quyết định em cho là đúng. Bích Thủy luôn có ý thức tự lập: tự phục vụ bản thân, tự sắp xếp thời gian học tập ở nhà.

Nhìn Bích Thủy tham gia các hoạt động mới thấy bạn năng động thế nào. Bất kể cuộc thi hay hoạt động ngoại khóa nào của trường, lớp bạn cũng tham gia đầy nhiệt tình với nhiều ý tưởng độc đáo. Cũng chính vì sự hoạt bát, năng động của mình mà Bích Thủy đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ thầy cô giao. Vì thế, em đã giành được sự tin yêu cũng như lòng quý mến của các bạn và thầy cô, được bầu làm lớp trưởng.

Không chỉ xuất sắc trong những công việc trường lớp, Thủy còn là một học sinh với thành tích học tập rất tốt. Em học rất đều tất cả các môn, nổi trội nhất là Toán và tiếng Anh. Giờ học nào bạn cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Em luôn chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu em sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Vì vậy mà trong các bài kiểm tra, các kì thi cuối năm học, em luôn đạt kết quả tốt.

Học giỏi như vậy nhưng Thủy không kiêu căng, mà em rất chan hòa với các bạn trong lớp, tích cực giúp đỡ các bạn trong học tập. Em luôn đem những

kiến thức mình có được để giúp các bạn giải những bài tập khó, sẵn sàng giúp những bạn học còn chậm.

Với các bạn học sinh lớp 8A1, Bích Thủy là một người lớp trưởng có trách nhiệm. Em tổ chức tốt các hoạt động tập thể, luôn mang đến niềm vui và năng lượng tích cực cho các bạn. Ở trường, em luôn vâng lời và lễ phép với thầy cô. Ở nhà, Thủy là một người con ngoan, hiếu thảo, chăm chỉ phụ giúp mẹ những công việc nhà.

Thật tự hào biết bao khi lớp 8A1 trường THCS Lê Quý Đôn có một học sinh tuyệt vời đến vậy. Bích Thủy đã để lại trong lòng thầy cô, bạn bè những ấn tượng thật khó phai. Hi vọng em sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn nữa trong học tập, được mọi người tin yêu, quý mến và em luôn là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN